

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒

๒๖/๐๖/๕๕

# ศิลปวัฒนธรรมสาร

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๕๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๑๐๐๐

สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ

รวบรวม

**สวัสดิ์ครับ** นาน ๆ นานมาก กับวัฒนธรรมสาร ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

นับแต่หมุดงาน ๑๐๐ ปี แล้วก็เห็บหายไป ความจริงก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับ ความรู้สึกคนเราก็เหมือนกับธรรมชาติเหมือนกัน มีหนาว มีร้อน มีดีมีไม่ดี อุดมภูมิมีสูง มีต่ำ อารมณ์คนเราก็คือธรรมชาติเช่นกัน ความจริงก็มาถึงทุกวันอยากจะเขียนอะไรๆ เล่าสู่กันฟัง ไม่ใช่ไม่มีอะไรเขียนนะครับ มีเยอะ แต่นั่นแหละ ตอนหลังนี้ผมได้เพื่อนคืออยู่ 2 คน คนที่ 1 ชื่อนายจะ...คบคนนี้ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จเท่าไร ตั้งใจว่าจะ... จะ... อยู่อย่างนั้น จะเขียน...จะจะทำ...จะแนะนำเสนอเป็นต้น... คนที่ 2 ชื่อนายจ้อง... พู้งนี้จ้องจะทำโน่น จ้องจะทำนั่น จ้องจะเป็นอย่างนั้น จ้องจะเป็นอย่างนี้ คือได้แต่จ้อง...จะ(เขียน)

สรุปง่ายๆ ว่าตั้งแต่คบเพื่อนจะกับเพื่อนจ้อง ก็เลยไม่ได้เขียนสื่อสารงานของวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ (เมื่อวานนี้เอง...) ผมตัดสินใจบอกเลิกคบเพื่อน 2 คนนี้แล้ว เต็มขาดแล้ว... ต่อไปนี้คงต้องหาเพื่อนใหม่เพื่อจะได้เขียนอะไรมาเล่าสู่กันฟัง ยิ่งตอนนี้เปิดเทอมใหม่ คนเก่าไป คนใหม่มาเก่าอยู่น้อยใหม่มาเยอะ รู้จักกันน้อยสัมพันธ์กันน้อย จึงยิ่งทำให้มารู้จักมากยิ่งขึ้น เจอะเจอกันหลายคนก็แทบไม่รู้จักรู้ใครว่าใครเป็นใครจะชักชวนมาทำงานก็ไม่ค่อยกล้า... จะทักทาย (คุย) มากก็ไม่สนิทใจ

พบกันวันปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ยังมองหน้าคนไม่ชัดด้วยซ้ำไป และเมื่อน้องยังไม่ทักพี่ (ตามวัฒนธรรม) พี่ก็คงไม่ค่อยกล้าทักทายน้องเช่นกัน ยังนึกๆ ว่าแล้วเมื่อไรเราจะรู้จักกัน ข้อสำคัญอีกนานเท่าไรขณะที่เราที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะรู้จักกันหมดและยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะรู้จักกันหมด เพราะเชื่อว่าตอนนี้ต่างคนต่างเกร็ง แล้วเมื่อไรเราจะได้ร่วมงานกันได้สนิทใจละ

แต่นั้นแหละทุกอย่างคงต้องเป็นไปตามกาลเวลาตามวัฒนธรรมขององค์กร ใครคงจะเนรมิตให้ทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ ดังพุทธภาษิตว่า “โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์” แปลง่ายๆ ก็คือทุกอย่างสมบูรณ์ยาก เอาละครับฉบับแรกขอเกริ่นไว้ก่อนสำหรับงานวัฒนธรรม ต่อไปคงจะมีฉบับที่ 2 ตามมาแน่นอน ส่วนอาจารย์ท่านใดมีข้อคิดข้อเสนอแนะบทความงานด้านวัฒนธรรมและชุมชนก็นำมาลงได้นะครับ อ้อ..อีกนิต อาจารย์ท่านใดจะสนใจงานวัฒนธรรมก็ขอเชิญนะครับ มีงานเยอะมาก ทำไม่ทันมาช่วยๆ กันหน่อยจักขอบคุณมากครับ